

ประชาชนสุขภาพดี ๖๐ ปี เทคนิคการแพทย์ไทย

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๐๐ เป็นวันที่วิชาชีพ "เทคนิคการแพทย์" ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพราะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน) เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จึงถือเอาวันที่ ๒๙ มิถุนายนของทุกปี เป็น "วันเทคนิคการแพทย์ไทย" ซึ่งในปี ๒๕๖๐ นี้ ถือเป็นวาระครบรอบ ๖๐ ปีของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ด้วย

ตลอดระยะเวลา ๖๐ ปีที่ผ่านมา วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการและการบริการของระบบสุขภาพไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการค้นหาสาเหตุของโรค เพื่อการรักษาและติดตามผลการรักษา การประเมินภาวะสุขภาพ และการป้องกันโรคต่างๆ นักเทคนิคการแพทย์ จึงเป็นบุคลากรสำคัญของวงการแพทย์ ที่ทำงานร่วมกับแพทย์-พยาบาล และอยู่เคียงข้างผู้ป่วยมาโดยตลอด เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษแล้ว

งานของนักเทคนิคการแพทย์ มีความหลากหลาย กว้างขวาง ครอบคลุม และเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย หลายต่อหลายครั้งผลการตรวจวิเคราะห์โดยนักเทคนิคการแพทย์ ได้นำไปสู่การช่วยชีวิตผู้ป่วยที่กำลังเผชิญกับสภาวะสุขภาพอันร้ายแรง และจำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและเร่งด่วน ซึ่งถือเป็นการสร้างคุณประโยชน์อย่างมหาศาล ต่อทั้งผู้ป่วย และบุคคลในครอบครัว

ที่ผ่านมา แม้นักเทคนิคการแพทย์ จะได้ใช้ความรู้ ความสามารถทำหน้าที่ในการไขความลับที่อยู่เบื้องหลังความเจ็บป่วย ค้นหาสาเหตุของการเกิดโรค ด้วยทักษะ และความชำนาญ อันเป็นอัตตลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะวิชาชีพแล้วก็ตาม แต่นักเทคนิคการแพทย์ก็มิได้หยุดนิ่งอยู่เพียงแค่นั้น หากแต่ยังคงพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของปัญหาสุขภาพ ที่นับวันจะซับซ้อน และเตรียมพร้อมรับมือสังคมผู้สูงวัยที่จะมีปัญหาคาความเสื่อมของระบบต่างๆ ในร่างกายเพิ่มขึ้น รวมถึงโรคอุบัติใหม่ และปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพที่กำลังจะเป็นปัญหาในอนาคตด้วย

เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ยุค Thailand ๔.๐ นักเทคนิคการแพทย์ในอนาคต จำเป็นต้องมีสมรรถนะ ทักษะ และความชำนาญเพิ่มสูงกว่าที่เป็นมา มีความสามารถในเชิงการวิจัย การสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ การบริหารจัดการและพัฒนางานบริการที่มีประสิทธิภาพ ให้บริการอย่างมืออาชีพ มีคุณภาพ สนองต่อความต้องการของประชาชนและนโยบายสุขภาพแห่งชาติ ที่สำคัญคือ จะมีบทบาทในด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชนมากขึ้น เป็นการต่อยอดภารกิจของนักเทคนิคการแพทย์ที่กระทำมาแล้ว ๖๐ ปี ด้วยการก้าวเดินออกจากห้องปฏิบัติการเข้าสู่ชุมชน และครอบครัว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวงการแพทย์ สาธารณสุข และประชาชน

๖๐ ปี มาแล้ว ที่นักเทคนิคการแพทย์ มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ค้นหาสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บให้ประชาชน ในภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ อย่างมีรู้จักเห็นเด่นชัด ย่อท้อ และยังคงมุ่งมั่นด้วยปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะสานต่อภารกิจสำคัญนี้ต่อไป อย่างเต็มกำลังความรู้ ความสามารถ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดี และหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วย มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นสืบไป

สภาเทคนิคการแพทย์

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐